



คู่มือ ของสมาชิกนครินทร์



สมาชิกของสหกรณ์จะต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อบังคับของสหกรณ์นั้น ๆ สำหรับสมาชิกของสหกรณ์จะแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ สมาชิกแรกตั้งและสมาชิกที่รับเข้าภายหลังที่นายทะเบียนสหกรณ์รับจดทะเบียนเป็นสหกรณ์แล้ว

ผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับและประสงค์จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกของสหกรณ์จะต้องกรอกใบสมัครตามแบบที่สหกรณ์กำหนด และสหกรณ์จะนำเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการพิจารณา หากที่ประชุมมีมติให้รับผู้สมัครรายใดเข้าเป็นสมาชิกแล้ว ผู้นั้นจะต้องลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิกและชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าหุ้นตามจำนวนที่จะถือ (ต้องไม่ต่ำกว่าจำนวนที่กำหนดตามข้อบังคับ) ให้ครบถ้วน จึงจะถือว่าเป็นสมาชิกของสหกรณ์แล้ว และจะมีสิทธิและหน้าที่ต่าง ๆ ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ



หน้าที่ของสมาชิก

มีดังนี้

❖ ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติ และคำสั่งของ สหกรณ์

❖ เข้าประชุมทุกครั้ง ที่ สหกรณ์นัดหมาย การประชุมกลุ่ม สมาชิก (ถ้ามี) การประชุมสมาชิกหรือ ผู้แทนสมาชิกในที่ประชุมใหญ่สามัญ หรือที่ประชุมใหญ่วิสามัญ

❖ ส่งเสริมสนับสนุนกิจการ ของสหกรณ์ เพื่อให้สหกรณ์เป็นองค์การที่เข้มแข็ง โดยทำธุรกิจร่วมกับ สหกรณ์ ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจรวมขาย รวมซื้อ ฝากเงิน กู้เงิน ถือหุ้นเพิ่ม และบริการอื่นใดที่สหกรณ์ให้บริการ รวมถึงการซื้อหรือประชาสัมพันธ์ ให้บุคคลทั่วไปเห็นความสำคัญและประโยชน์ของระบบสหกรณ์



❖ สอดส่องดูแลกิจการ ของสหกรณ์ โดยเลือกตั้งสมาชิกที่ดี มีความเหมาะสม เป็นกรรมการ ดำเนินการ และตรวจสอบกิจการ สหกรณ์ รวมทั้งจะต้องติดตาม ความเคลื่อนไหวการดำเนินงาน

ของสหกรณ์ เพื่อให้สหกรณ์ดำเนินงานอย่างโปร่งใส และบังเกิดผลดีต่อ มวลสมาชิก

❖ ร่วมมือกับคณะกรรมการดำเนินการ เพื่อพัฒนาสหกรณ์ให้เจริญรุ่งเรืองและมั่นคง โดยให้ความร่วมมือทั้งกำลังความคิด กำลังกาย และกำลังใจ ด้วยความสามัคคี ซื่อสัตย์ และเสียสละ เพื่อประโยชน์ของส่วนรวม

สิทธิของสมาชิก

มีดังนี้

❖ เข้าประชุมใหญ่ เพื่อเสนอความคิดเห็นหรือออกเสียงลงคะแนน ตลอดจนสามารถซักถามข้อข้องใจ แสดงข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และความต้องการของตนต่อที่ประชุมใหญ่ การออกเสียงในที่ประชุมใหญ่ของสมาชิกมีความเท่าเทียมกัน คือ หนึ่งคนต่อหนึ่งเสียง และจะมอบหมายให้คนอื่นออกเสียงแทนไม่ได้



❖ เข้าชื่อเรียกประชุมใหญ่วิสามัญ เมื่อมีเหตุทำให้สมาชิกเห็นว่า จำเป็นที่จะต้องเสนอให้คณะกรรมการดำเนินการเรียกประชุมใหญ่วิสามัญ เพื่อพิจารณาหาแนวทางปฏิบัติหรือข้อสรุป สมาชิกจำนวนไม่น้อยกว่า

หนึ่งในห้าของจำนวนสมาชิกทั้งหมด หรือไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคน หรือผู้แทนสมาชิกซึ่งมีจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนผู้แทนสมาชิกทั้งหมด หรือไม่น้อยกว่าห้าสิบคน สามารถลงลายมือชื่อทำหนังสือ

ร้องขอต่อคณะกรรมการดำเนินการให้เรียกประชุมใหญ่วิสามัญเพื่อการ
ใดการหนึ่ง เมื่อใดก็ได้ และคณะกรรมการดำเนินการจะต้องเรียก
ประชุมใหญ่วิสามัญภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับคำร้องขอ

❖ เสนอชื่อหรือได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการหรือ
ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ โดยคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์
มีหน้าที่เป็นผู้ดำเนินกิจการของสหกรณ์ และเป็นผู้แทนสหกรณ์ใน
กิจการอันเกี่ยวกับบุคคลภายนอก สำหรับผู้ตรวจสอบกิจการมีอำนาจ
หน้าที่ตรวจสอบการดำเนินงานทั้งปวงของสหกรณ์ ตรวจสอบกิจการ
ด้านต่าง ๆ ของสหกรณ์ รวมทั้งมีอำนาจอื่นใดตามที่กำหนดในข้อบังคับ
และให้รายงานผลการตรวจสอบกิจการต่อคณะกรรมการดำเนินการ และ
ที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์



❖ ได้รับบริการทาง
ธุรกิจและทางวิชาการจากสหกรณ์
สมาชิก มีสิทธิที่จะได้รับบริการ
ต่าง ๆ จากสหกรณ์อย่างเท่า
เทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจการรับ
ฝากเงิน ธุรกิจเงินกู้ และธุรกิจ
อื่น ๆ ตลอดจนโอกาสในการได้
รับการศึกษอบรมเพื่อพัฒนา
ความรู้และทักษะด้านต่าง ๆ

❖ สิทธิอื่น ๆ ที่บัญญัติไว้ตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนข้อบังคับและระเบียบสหกรณ์ เช่น
การได้รับสวัสดิการและการสงเคราะห์สำหรับสมาชิกและครอบครัว
สิทธิการตรวจสอบการดำเนินงานของสหกรณ์โดยการสอบถามขอตรวจ
สอบหรือดูรายงานการประชุมต่าง ๆ สิทธิพิเศษเกี่ยวกับการยกเว้น
ภาษีจากเงินปันผล เงินเฉลี่ยคืน และดอกเบี้ยจากเงินฝากออมทรัพย์
 เป็นต้น



กนป.สนส. 1/2558
กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
กรมส่งเสริมสหกรณ์
โทรศัพท์ 0 2241 5883
www.cpd.go.th